

## TIẾT ĐỌC SÁCH THƯ VIỆN - HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ TRI THỨC

Sáng ngày 09/12/2024, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành phối hợp cùng Bảo tàng - Thư viện tỉnh tổ chức tiết đọc tại thư viện với mục đích phát triển văn hóa đọc và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của thư viện tỉnh và thư viện nhà trường, tạo môi trường học tập suốt đời, góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện.

Sách là kho tàng tri thức vô tận, là người bạn đồng hành của con, sách không chỉ là nguồn cung cấp kiến thức mà còn là phương tiện để phát triển tư duy, sáng tạo, nuôi dưỡng tâm hồn. Trong nhà trường, tiết đọc thư viện là một hoạt động quan trọng, góp phần khơi dậy tình yêu đọc sách cho học sinh.



Tiết đọc sách vào sáng thứ 2 ngày 9/12/2024 tại thư viện Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành đã thu hút nhiều bạn học sinh tham gia. Tại tiết học này, dưới sự dẫn dắt của nhân viên thư viện, học sinh nhà trường đã được tham gia các hoạt động thú vị như giới thiệu sách, chia sẻ các quyển sách mà bản thân yêu thích, tham gia các trò chơi,... Ngoài ra, tiết đọc sách tại nhà trường còn triển khai nhiều mô hình đa dạng khác nhau như: đọc sách cá nhân, đọc sách theo nhóm, sáng tạo cùng sách, tham gia các hoạt động ngoại khóa theo chủ đề do thư viện nhà trường tổ chức.



Tiết đọc thư viện đem đến nhiều sự tích cực cho nhà trường về việc đọc sách, hình thành văn hóa đọc trong lứa tuổi học đường. Sự thân thiện, thoải mái về không gian làm cho học sinh hào hứng với việc đọc sách. Từ đó, học sinh có thói quen mượn sách, sưu tầm sách; ngoài đọc ở lớp, học sinh còn đọc ở nhà, sử dụng thời gian hợp lí và bổ ích. Tiết đọc sách tại thư viện không chỉ giúp các em hăng say, hứng thú hơn trong việc đọc sách mà còn giúp rèn luyện, tích lũy vốn từ ngữ, rèn luyện đạo đức, lối sống đồng thời khơi gợi được khả năng sáng tạo để áp dụng trong cuộc sống và học tập tại trường.



Thông qua tiết đọc thư viện, học sinh không chỉ tiếp cận được nhiều đầu sách hay mà còn được khơi gợi niềm đam mê đọc sách. Nhờ vậy, học sinh chủ động hơn trong việc tìm đọc sách, có thể khám phá những kiến thức mới, hiểu biết sâu hơn về thế giới xung quanh, phát triển kỹ năng mềm, giúp các em trở nên tự tin, yêu thương, đồng cảm và có trách nhiệm hơn. Tiết đọc tại thư viện Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành được duy trì thường xuyên vào các ngày trong tuần góp phần hình thành và phát triển thói quen đọc sách.

**Một số hình ảnh trong tiết đọc sách tại thư viện:**





